



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้เป็นผู้เสนอผลงาน
เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมทั้ง ชื่อเค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวคิด
ในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน และสัดส่วนของผลงาน จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนุสรรา กาญจนกุล)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๘/๒๕๖๘

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แบบทำประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม		ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน					
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	เค้าโครงผลงานเรื่อง	สัดส่วน ผลงาน	ผู้ร่วม ดำเนินการ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง หรือพัฒนางานเรื่อง
๑	นางสาวนฤมล ศิริจันทร์	กองเครื่องหมายการค้า กลุ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ	๑๑๔	กองเครื่องหมายการค้า กลุ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ	๑๑๓	การพิจารณารายการสินค้าที่ขอรับ ความคุ้มครองในคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้พิธีสารมาดริด	๑๐๐%	-	แนวทางการแจ้งสถานะคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ เป็นฐานในการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ พิธีสารมาดริดที่ได้รับผลกระทบ จากหลักการ "Central Attack"
๒	นายเทอดธรรม ไทยเวสน์	กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา	๑๗๒	กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มเสริมสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	๑๗๗	การส่งเสริมองค์ความรู้ทรัพย์สิน ทางปัญญาผ่านการบริหารจัดการศูนย์ ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา (IPAC)	๑๐๐%	-	แนวทางการจัดงานมหกรรมทรัพย์สิน ทางปัญญา (IP Fair) เพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

